

“Hôm nay chúng ta thật vui sướng khi có được cuốn sách Lữ c Sĩ Quân Lữ c VNCH của ba tác giả.”

Hơn 300 cựu quân nhân QLVNCH và gia đình đến tham dự buổi ra mắt cuốn sách “Lữ c Sĩ Quân Lữ c VNCH” của ba tác giả Trần Ngọc Thạch, cựu Đái Tá Hồ Đác Huân, cựu Trung Tá và Cựu Trung Úy Lê Đình Thủy, tổ chức chiáu Thá Báy tại phòng họp của thành phố Westminster.



Quang cảnh chào Quác ká Việt Má trong buổi Ra Mắt Sách “Lữ c Sĩ Quân Lữ c VNCH.”

Giới thiệu về cuốn sách này, cựu Trung Tá Ngọc Nguyễn Báo Tránh nói: “Tôi hết sức ngưỡng mộ các tác giả đã dày công sưu tập nên cuốn sách này. Nội dung của sách đã làm cho tôi ngạc nhiên và quá thích thú khi thấy các tác giả đã trình bày những tài liệu, hình ảnh, số liệu và phong phú và chính xác và chi tiết từng số liệu của Bộ Tham Máu cho đến các đơn vị, binh chủng, nghĩa quân, địa phương quân một cách khúc chiết và rõ ràng.”

Cựu Trung Tá Ngọc Nguyễn Báo Trá, người đã từng có thời gian về tham dự huy động ngành Chián Tranh Chính Trá cũng cho biết là cách đây 9, 10 năm có gặp gỡ với cựu Đái Tá Trần Ngọc Thạch, đồng khóa I Nam Đánh, về phần về trong Phòng Tổng Quản Trá Bộ Tham Máu QLVNCH trước năm 1975, đã mang theo những tài liệu khi đi trốn đồng cũng được các tài liệu bài viết của cựu Trung Tá Hồ Đác Huân nên đã gợi ý với các vị này nên sưu tập cuốn quân sự về QLVNCH để cho các thế hệ sau được hiểu rõ hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông. Cựu trung tá Ngọc nói: “Hôm nay chúng ta thật vui sướng khi có được cuốn sách Lữ c Sĩ Quân Lữ c VNCH của ba tác giả.”

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Việt
Thứ Hai, 14 Tháng 5 Năm 2012 06:31

Có lẽ không có một cựu quân nhân QLVNCH nào không mong muốn có được một cuốn sách ghi nhận lại những mất mát đã được hình thành từ những người lính, rồi đến cả lịch sử VN trong giai đoạn vượt thoát khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp rồi phải di tản ngay với một đống quặng khác, hùng mạnh hơn và tàn bạo hơn là được che đậy dưới vỏ bọc “giải phóng dân tộc,” đó là đống quặng công sự của Xã Hội Chủ Nghĩa.



Cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Báo Trình nhận đỡ đầu tác phẩm giữa hai đồng tác giả Hồ Đức Huân (trái) và Trần Ngọc Thạch.

Trước năm 1975, Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu cũng đã có một bộ phận soạn thảo một cuốn Quân Sử VNCH và ra được 5 số tạp chí in cho đến những năm 60. Tập 5 của Bộ Quân Sử này được cấp đến Quân Lực VNCH, nhưng số với hiện thực của QLVNCH thì còn nhiều thiếu sót vì chưa cập nhật kịp mức độ một bộ phận hàng chục nhà văn nhà báo, học giả làm việc dưới sự chỉ đạo của sự gia Đệ Tá Phạm Văn Sơn. Nay cuốn sách của ba tác giả Trần Ngọc Thạch, Hồ Đức Huân và Lê Đình Thọ đã nhận một tài liệu bổ sung và tiếp nối vào cuốn 5 Quân Sử VNCH của Phạm Văn Sơn.

Đúng như những nhận xét của cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Báo, được giới đã tìm thấy trong cuốn “Lịch sử Quân Lực VNCH” một cuốn những gì mà mình muốn biết về mất mát quân đội đang hùng mạnh mà phải bị bóc lột, chịu những thiệt hại phi thường cho mãi tới hơn 30 năm sau, những bí mật chiến tranh VN được giải mã, cái quân đội kỳ diệu được trở lại danh dự. Những lính VNCH xưa cũng như nay đều mong muốn QLVNCH phải được trở lại những gì của Cesar phải trở lại cho Cesar. Bởi vì QLVNCH không phải chỉ là những hàng tướng lãnh, sĩ quan cao cấp mà là công một thế hệ thanh niên miền nam đã đem máu xương đổ bỏ vào cho miền nam được tự do, cho dân chúng được sống an bình, no ấm. Thế nhưng để thay, quân đội kỳ diệu đã bị bóc lột vì sự chia chác quyền lợi giữa hai thế lực tự do và cộng sản. Không ai có thể rửa sạch những vết bùn nhơ trên thân thể QLVNCH ngoài chính những quân nhân trong quân lực kỳ diệu. Điểu kỳ diệu những lính VNCH đã làm. Những trận chiến oai hùng khi quân xâm lăng cộng sản Bắc Việt phải kéo dài tới gần 20 năm, cho đến khi thế cuộc thay đổi, cuộc mua bán đổi chác đã xong, thì quân CSVN đã được khai công dân tộc người lính kỳ diệu chiến đấu miền Nam trong khi người bạn thân Hoa Kỳ lại tuy tình cảm đối với miền quân sự.

Ra mắt sách Lịch sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tác Giả: Nguyễn Huy/Nguyễn Việt

Thứ Hai, 14 Tháng 5 Năm 2012 06:31

Truyền thông phản chiến Mĩ và thế giới đã không hề nhắc tới sự thất bại thảm này thì những người lính VNCH nay còn lại phần nào ít mà làm sáng tỏ sự thất bại đã bị che giấu. Các tướng lĩnh Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Việt... các sĩ quan cao cấp như Nguyễn Văn Long, Đặng Xuân Thọ và biệt báo sĩ quan cấp như h sĩ quan và binh sĩ kể cả Nghĩa Quân và Đoàn Pháo Quân đã t sát trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã ra nhắc cho QLVNCH và nay thì các tác giả Trần Ngọc Thạch, Hồ Đức Huân và Lê Đình Thọ cũng vừa đóng góp vào công việc này.

Sách được trình bày đẹp và dễ nhìn và dày tới trên 900 trang, bìa cứng và giấy quý.

Cựu quân nhân QLVNCH được kêu gọi tiếp tay với các tác giả này đón nhận cuốn “Lịch sử Quân Lực VNCH” giá bán 50 M kim.

Đó có sách, được gọi có thể liên lạc với Hồ Đức Huân (714) 898-0929 hay nhà xuất bản Hưng Quê (408) 573-1988.